



ประกาศสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายหลัก จำนวน 1 งาน
ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 2 /2559 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยสำนักคอมพิวเตอร์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายหลัก จำนวน 1 งาน โดยมีราคากลางการจ้างเหมารวมเป็นเงิน ราคากลาง 1,356,003.51.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันสามบาทห้าสิบบัดสตางค์)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตาระเบียบของทางราชการ
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่ง ให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการรายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเสนอราคาต้องลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement :e-GP) พร้อมแสดงสำเนาการลงทะเบียนในระบบ e-GP ตามประกาศของสำนักงาน ป.ป.ช.ฯ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
8. ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติครบตามกำหนดในข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายเอกสารสอบราคานี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2559

เวลา 08.30-16.30 น. ณ งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ B มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ไม่รับยื่นซองทางไปรษณีย์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 2 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการสำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ B มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม



ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ ณ งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการ
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ B มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2559 หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข 0-4375-4350 ในวันและเวลาราชการ หรือ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์
<http://www.msu.ac.th>, <http://www.cc.msu.ac.th> และ www.gprocurement.go.th

การสอบราคาครั้งนี้ จะดำเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคามสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการสอบราคา หากไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ และ
ในกรณีผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงในเวลาที่ยกเลิก
กำหนด สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) อาทิเช่น
ค่าความเสียหายกรณีผู้เสนอราคาต่ำสุดซึ่งทางราชการเรียกให้เข้ามาทำสัญญาแล้วไม่มาทำสัญญา อันส่งผลให้
ราชการต้องจ้างกับผู้เสนอราคารายอื่นในราคาที่สูงกว่า เป็นต้น รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบ
ของทางราชการด้วย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และให้ถือว่าเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 2 / 2559
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นส่วนหนึ่งของประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ดร.อดิเทพ ศรีนิเทศ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองกรณ์ ละม่อม)

รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติราชการแทนผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์